

## ทำความเข้าใจ กรณี ไม่มีใบอนุญาตฯ ก็สมัครสอบบรรจุครูได้

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2557



ขอบคุณข้อมูลจากเพจของ

[Mask No Real Somkamol](#)

ข่าวจากสื่อร่อนๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโลกออนไลน์ตอนนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่อง “ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็สมัครสอบบรรจุครูได้” นะคะ

ระหว่างที่เรากำลังรอประกาศคำอธิบายอย่างเป็นทางการจากทางคุรุสภา เรามาทำความเข้าใจกันอีกซักกรอบนะคะ

คุณวุฒิที่เป็นหลักสูตรทางการศึกษา คือ ครุศาสตร์ (คบ.) / ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) / กศ.บ. / คอ.บ. หรือ หลักสูตรที่มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครู

นอกเหนือจากนี้ เรียกว่า ป.ตรีอื่น

เอกสารการแสดงตนในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา มี 4 เอกสาร (อ่านรายละเอียดตามภาพ และมีคลิกถัดไปมีตัวอย่างและวิธีการได้มาหะ) = คือ 2 ใบ 2 หนังสือ

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ = ผู้มีใบนี้ คือ มีคุณสมบัติครบในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกลุ่มหลักที่สามารถขึ้นทะเบียนได้เลย คือ ผู้เรียนหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองและจัดการเรียนสมบูรณ์ตามที่ขอรับรอง ( หลักสูตรปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป เริ่มสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน = ผู้มีมาตรฐานความรู้ ทั้งจาก 9 มาตรฐาน หรือเรียนหลักสูตรที่ได้รับใบนี้ แต่ยังไม่จบการสอบสอน ผู้มีใบนี้ สามารถสมัครสอบบรรจุได้ สามารถสมัครงานเป็นครูได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แสดงใบนี้ได้เลย เมื่อสอนครบ 1 ปี นำใบนี้ พร้อมประเมินการสอนที่ผ่านมา 1 ปี นั้น มาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3. หนังสือรับรองสิทธิ = หนังสือนี้ ผู้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับทันที เมื่อมาขึ้นทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน และอยู่ระหว่างรออนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านมาก.ค.ศ. ไม่อนุญาตให้ใช้สมัครสอบบรรจุ

4. หนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ = หนังสือนี้ โรงเรียนจะเป็นผู้ขออนุญาตให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญตามที่โรงเรียนต้องการ แต่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มาทำการสอนในโรงเรียนได้

กลุ่มนี้ หากต้องการเป็นครู ก็จะต้องไปทำคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียน ป.ตรีทางการศึกษาใหม่ หรือการ ป.บัณฑิต ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดทำโครงการให้ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

เอกสารฉบับนี้ที่ผ่านมานี้ไม่เคยมีการนำไปใช้สมัครสอบบรรจุได้ เพราะ แม้จะสมัครสอบได้ แต่ระยะเวลาในการเรียกบรรจุ จะไม่สามารถทำคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ทัน

เพราะกลุ่มนี้ เมื่อแรกเข้า ไม่มีคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียน และเป็นกลุ่ม ป.ตรีอื่นเป็นส่วนใหญ่

สำหรับกรณีที่เป็นข่าว เริ่มต้นและหลักการเป็นของครูในสังกัด สอศ. ใน 86 สาขา ที่ สอศ. ร้องขอเป็นวิชาเอกขาดแคลนและไม่มีเปิดสอนในหลักสูตรทางการศึกษา

ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว หากพิจารณาเส้นทางการเป็นครูของ สอศ. จะพบว่า ในชั้นแรกจะต้องเป็นครูจ้างของ สอศ. ก่อน จึงจะได้รับสิทธิในการสอบบรรจุ

และในการสมัครสอบเป็นครูจ้างนั้น เมื่อสอบได้แล้ว สอศ. จึงทำเรื่องขออนุญาตให้ครูกลุ่มนี้ทำการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ แล้วตั้งโครงการเรียน ป.บัณฑิตให้ครูกลุ่มนี้ได้เลย

### เพราะอำนาจหน้าที่ คือ

สอศ. ในฐานะหน่วยผู้ใช้ครู ทำความตกลงเรื่องการรับสมัครครู กับ ก.ค.ศ. ได้เลย

ส่วนคุรุสภา จะดูแลเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เท่านั้น

## หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

### คุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

#### ๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗

#### ๒. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ ๒ ปี เมื่อครบอายุ ๒ ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (๓) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำการฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

#### ๓. หนังสือรับรองสิทธิ

หมายถึงหนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันออก

#### ๔. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลักการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภา กำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาต การอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

เพราะการฟังไปพูดมา อาจเกิดข้อขยายที่ทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากหลักการและเหตุผลเดิมที่ได้รับ